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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วันที่ 14 กรกฎาคม  2566  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาล  
2 นายพรสวัสดิ์  บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาล    
3 นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
4 นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
5 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6 นายจิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7 นายเจตริณ อ่อนสอาด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8 นายเอกกร ดํารงโภวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
9 นางสาวทศมาส หวังสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

10 นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2   
11 นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
12 นายวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
13 นางสุภาพร แตงนารา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
14 นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
15 นายธนู ชีวินโชติมา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
16 นายจตุพร เอกวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  
17 นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
18 นายสมยศ นะลําเลียง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
19 นางสาวอาภัสรา นิโรจน ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
20 นายมงคล  สุนทรเลขา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
21 นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 
22 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 

1 นายปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (ลา) 
2 นายธนกร คะกาทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (ลา) 
3 นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจํารูญรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 (ลา) 

 

-/ผู้เข้าร่วมประชุม...  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 นายวุฒิธรณ์ อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ 
2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
3 นายวิโรจน ์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
4 นายวรวุฒ ิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
5 นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
6 นายธีระเดช  บางสมบุญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
7 พล.ต.ต.อรุณ  แตงนารา เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
8 นายพิสิษฐ์  จาริกสกุลชัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ 
9 นายวิสุทธิ สินเพ็ง รองปลัดเทศบาล 
10 นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาล 
11 นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาล 
12 นางทัศนียา เดี่ยวไพบูลย์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
13 นางอินทิรา เกตุรัตน์ ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
14 นางณีรรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการสํานักคลัง 
15 นายนัชรัศม์ ชูหิรัญญ์วัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักช่าง 
16 นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักสาธารณสุขฯ 
17 นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
18 นางสาวสุชาดา จักรผัน ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
19 นายณวัสพล รุ่งโต ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
20 นางมาลินี  สังวรศิลป์ รก.ผู้อํานวยการกองสารสนเทศภาษีฯ 
21 นายประเดิม  ศรีสมบูรณ์ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
22 นายภาณุวัฒน์ พูลเพิ่ม ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
23 นางกัลยา สังคหัตถากร ผู้อํานวยการส่วนบริการสาธารณสุข 
24 นางมณี คล้ายคลึง ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานคลัง 
25 นางสาวกนกพร คงสวัสดิ์ ผู้อํานวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
26 นางพรรณวดี พลแสน ผู้อํานวยการส่วนบริหารธุรกิจการประปา 
27 นายอาทิตย์ แสงงาม ผู้อํานวยการส่วนบริหารการศึกษา 
28 นางกรองกราน  บัวตูม แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
29 นายสุนทร   ทวีการไถ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 
30 นายจิรวัฒน์   วัฒนาอุดม ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
31 นางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 
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34 นายมนตรี นามแฮด แทน ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 6 
35 นายอัคคณัฐ  ทศศะ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 7 
36 นางสาวณัฐพร  สุวรรณกนิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 8 
37 นายอดุลย์ ปรัชญาวุฒิรัตน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาล 

38 นางสาวอ้อยทิพย์ คําประกอบ แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 2 
39 นางอัญชัน กฤตรนต์รัศมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล 
40 นายถนอมศักดิ์ ซิมทิม หัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล 
41 นางนุชนาถ แก้วสุกัลยา หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล 
42 นายปฏิญญา นิธิสมบัติ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สํานักปลัดเทศบาล 
43 นางรุ่งรวี สถิตย์พงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ฯ 
43 นางสาวกนกวรรณ อุพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ กองยุทธศาสตร์ฯ 
44 นางสาวนุจรีย์ บุญยกร หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
45 นายชัชชัย แช่มโต แทน หัวหน้างานรักษาความสงบ สํานักปลัดเทศบาล 
46 นายมนัส พุ่มเพ็ชร หัวหน้างานป้องกันฯ สํานักปลัดเทศบาล 
47 นายธนันธร พันธ์รอด หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ 
48 นางกันต์กนิษฐ์ คณากรศิโรฒม์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 
49    นายบริพงษ์ รัตนศิลป์ หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์ฯ 
50 นางสาวเปรมจิตร เถียรอํ่า พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 
51 นายเกียรติศักดิ์ เหล่าวชิรวงศ ์ พนักงานจ้าง สํานักปลัดเทศบาล 
52 นายจิเกียว ผจญศิลป์ ประธานชุมชนฟ้าใหม่ 
53 นายบุญเลิศ เด่นนภาสุชระ ประธานชุมชนหนองสาหร่าย 
54 นายประเทือง อําภา ประธานชุมชนรวมใจพัฒนา 
55 นางชัชรี อายุวัฒน์ ประธานชุมชนสุขสวรรค์พัฒนา 
56 นางชวนพิศ ทองเกตุ ประธานชุมชนธารบัวสวรรค์ 

เปิดประชุม เวลา  10.00  น. 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี เรียน  ท่านวุฒิธรณ์   อาจต้น   ผู้อํานวยการผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายและเรื่องร้องทุกข ์
เลขานุการสภาเทศบาล   สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสรรค์ กราบเรียนท่านประธานสภา 

เทศบาล ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ทั้ง 3 ท่าน ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วม
รับฟังการประชุม สภาเทศบาลทุกท่าน  

วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2566 
บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน

ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป    
ขอเรียนเชิญค่ะ 

 
/นายสมศักดิ์… 
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นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ เรียนท่านนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล      คณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ 
                              ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ีพ.ศ. ๒๕66  

 ก่อนที่เราจะดําเนินการประชุมขอให้ทุกท่านยืนขึ้นเพ่ือระลึกถึงท่านอดีต นายกเทศมนตรี  
  ดร.ถาวร  นิโรจน์  ขอเชิญครับ 
  ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ให้ผู้แทน ท่านวุฒิธรณ์ อาจต้น ผู้อํานวยการกลุ่มงาน
กฎหมายและเรื่องร้องทุกข์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   ก่อนเข้าระเบียบวาระที่  1 ขอแนะนําข้าราชการใหม่ จํานวน 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านแรก  นางณีรรัตน์  จันทร์เจริญ   นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง ย้ายมาจาก เทศบาลนคร

สมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   มาดํารงตําแหน่ง  ผู้อํานวยการสํานักคลัง   เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

     ท่านที่สอง นายณวัสพล  รุ่งโต  นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง  ย้ายมาจากเทศบาลเมือง 
บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  เทศบาลนครนครสวรรค์  

ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่อง   ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์   รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อการประกันคณุภาพการจัดบริการสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2566 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์       เชิญท่านนายกเทศมนตรี   
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    ด้วยคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก.ก.ถ.) และสํานักงาน 
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําเกณฑ์ชี้วัดและค่า

เป้าหมายขั้นต่ํามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลขึ้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการการสาธารณะ
ของเทศบาล พร้อมทั้งดําเนินการจัดส่งข้อมูลตามแบบติดตามประเมินฯ ให้คณะกรรมการการกระจาย
อํานาจฯ และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และรายงานผลการจัดบริการสาธารณะให้สภาเทศบาล
นครนครสวรรค์ อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ       

  เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ดําเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ํา  เพ่ือ
การประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจําปี 2566 

ซึ่งผลของการกรอกข้อมูลของเทศบาลนครนครสวรรค์ในส่วนข้อมูลพ้ืนฐานได้คะแนน  100 
เปอร์เซ็นต์  การประเมินการให้บริการสาธารณะ ได้คะแนน 83.33 เปอร์เซ็นต์ และสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานขั้นต่ําเพ่ือการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ  ได้คะแนน  91.67  เปอร์เซ็นต์ 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบเรียนให้ทุกท่านทราบแล้ว 

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์       ท่านนายกเทศมนตรี ได้รายงานรายละเอียดการประเมินมาตรฐานขั้นต่ํา เพ่ือการประกัน  
ประธานสภาเทศบาล    คุณภาพการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประจําปี 2566 ให้สมาชิกทุกท่าน 

ได้รับทราบ  และมีญัตติด่วนขอเพ่ิมเข้าวาระการประชุม เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 

/นายจิตตเกษมณ์... 
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นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี         ขอเพ่ิมญัตติด่วนเสนอต่อที่ประชุมสภา จํานวน  5  เรื่อง และเรื่องการคัดเลือกกรรมการฯ 
  จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้   
  1.  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น 
                            “สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” (สํานักการศึกษา)  เป็นวาระท่ี  17  
  2.  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
         และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
                            รายการใหม่ (สํานักการศึกษา) เป็นวาระท่ี  18 
       3.  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบท่ีดิน จํานวน 4 แปลง เพ่ือก่อสร้างอุทยาน 
                            วัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา (สํานักการศึกษา) เป็นวาระท่ี  19 
  4.  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักสาธารณสุขฯ) เป็นวาระท่ี  20 
            5.  เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตเทศบาล (สํานักช่าง) เป็นวาระที่ 

21 
          6.  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลคัดเลือกท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งเป็น     
 กรรมการในคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลนคร 
                        นครสวรรค์ (สํานักสาธารณสุขฯ) เป็นวาระท่ี  22   
  และวาระอ่ืนๆ เป็นวาระถัดไป  

นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์        ท่านนายกเทศมนตรี ได้รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําเพื่อการประกันคุณภาพการ 
ประธานสภาเทศบาล    จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2566  ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 

และขอเพ่ิมญัตติด่วนเข้าวาระ จํานวน  5  ญัตติ  ในวาระท่ี  17, 18 , 19 , 20 , 21 และเรื่อง 
การคัดเลือกกรรมการฯ จํานวน  1 เรื่อง เป็นวาระท่ี 22 และวาระอ่ืนๆ เป็นวาระถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี  2        เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
           ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์        รายงานการประชุมดังกล่าว เลขานุการได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ขอให้ทุกท่าน  ตรวจสอบดูในบันทึกรายงานการประชุม   สมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคําประการใด    
 โปรดเสนอต่อที่ประชุม  
                                         ไม่มี 
 ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด ขอแก้ไขในรายงานการประชุม  ผมขอมติจากท่ีประชุมสมาชิกท่านใด 

 รับรองรายงานการประชุม   โปรดยกมือขึ้น     
ยกมือ  20  เสียง  

                                      สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
                                      ยกมือ     -  เสียง 
                                         เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   ประจ าปี 
 พ.ศ. 2566 วันที่  19 เมษายน  2566 
  ด้วยคะแนน   20  เสียง   เป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น (สมาชิกสภาเทศบาล) เพื่อแต่งตั้งเป็น 
                                    กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ด้วยเทศบาลจําเป็นต้องดําเนินการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสมาชิก 
 สภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนกีฬาเทศบาล 
 นครนครสวรรค์ แทนนางสาวภัทราวดี นิโรจน์ ซึ่งได้ขอลาออกจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2566   
  ตามกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือก

ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ                             
ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2564 ข้อ 3(5) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน  และ ข้อ 6(3) การสรรหาและเลือกกรรมการตามข้อ 3(5)  ให้ดําเนินการ 

 โดยสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จึงเสนอต่อประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

  ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 ท่าน เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อได้เลยครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสิทธิโชค เปาอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสิทธิโชค เปาอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
 ขอเสนอ  นางสาวอาภัสรา นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เขต 4 
                              เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง 

 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ท่านอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 ไม่มี 
 เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให ้นางสาวอาภัสรา นิโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์   
   เขต  4 เป็นกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
           เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 
/นายสมศักดิ์  … 
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นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ 

ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพ่ือนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน ๒ รายการ  งบประมาณ ๘๔,๐๐๐  บาท   

   เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์ต่อการ 
ปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าตอบแทน  

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    งบประมาณตั้งไว้    ๒๐๐,๐๐๐        บาท 
    คงเหลือก่อนโอน    ๑๕๐,๐๐๐       บาท 

          รวมโอนลด ๑ รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     ๘๔,๐๐๐       บาท 
โอนเพิ่ม  (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์) 

      ครุภัณฑ์สํานักงาน 
       - เก้าอ้ีสํานักงาน           ขอโอนเพิ่ม           ๔,๐๐๐       บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสํานักงาน จํานวน ๑ ตัว โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
     ๑. เก้าอ้ีสํานักงานพนักพิงสูง มีที่ท้าวแขน 
      ๒. ปรับระดับสูง – ต่ําได้ 
      ๓.  ขาเก้าอ้ีล้อเลื่อน ๕ ล้อ ทําจากวัสดุที่มีความคงแทนแข็งแรง 
        (เพ่ือใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) 

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ของสํานัก 
    งบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 
                                     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
                            พฤษภาคม 2564 
                                       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                            ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 

        - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 60000 BTU รวมค่าติดตั้ง  
           ขอโอนเพิ่ม         ๘๐,๐๐๐       บาท 

รวมโอนเพิ่ม ๒ รายการ    เป็นเงินทั้งสิ้น      ๘๔,๐๐๐    บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ํากว่า 60000 BTU รวมค่าติดตั้ง  

จํานวน  ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
         ๑. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า ๖๐๐๐๐ บีทียู   
        ๒. ราคาที่กําหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
         ๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย 
   ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  (เพ่ือติดตั้งในฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) 

/- เป็นครุภัณฑ์… 



๘ 
 

 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 8080.2/ว.1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25๖๓  หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ   -     เสียง 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์       

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง    ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 
งบประมาณ 400,000 บาท เนื่องจากรายการครุภัณฑ์ดังกล่าว เดิมเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนด 
ไว้ในราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แต่ปัจจุบันได้กําหนด
ไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของกระทรวงดิจิทัลฯ แล้ว  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการปฏิบัติงาน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖6 ตามรายละเอียดดังนี้ 

 
 

/ข้อความเดิม… 



๙ 
 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์       
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 3 MP 
2.มีขาสําหรับยึดกล้องและจับอุปกรณ์สําหรับติดตั้ง 
3.มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายพร้อมขายึด 
   อุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  
4.มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ POE  
ไม่น้อยกว่า  4 ชุด  
5.มีเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
6.มีตู้จัดเก็บอุปกรณ์พร้อมระบบไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความ
จําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่าง
ประหยัด 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 5 

 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ 
 งบประมาณ   ๔๐๐,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 4 ชุด โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
1.เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบติดตั้งภายนอกความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 3 MP 
2.มีขาสําหรับยึดกล้องและจับอุปกรณ์สําหรับติดตั้ง 
3.มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายพร้อมขายึด 
   อุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  
4.มีอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบ POE 
ไม่น้อยกว่า 4 ชุด  
5.มีเครื่องสํารองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA 
6.มีตู้จัดเก็บอุปกรณ์พร้อมระบบไฟฟ้า จํานวน 4 ชุด 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ตั้งงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.02 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 5 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เ พ่ือพิจารณา  
ต่อไป  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -   เสียง 

/ เป็นอันว่า... 



๑๐ 
 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ  พ.ศ. 2566  

  ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ท่ีตั้งจ่าย 
   เป็นรายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี    กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ที่ตั้งจ่ายเป็น 

รายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของสํานักปลัดเทศบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า
ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน  1  รายการ เนื่องจากได้มีการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะไว้คลาดเคลื่อน 
จึงจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถจัดหามาใช้งานได้  
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
     เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง  
ขนาดไม่ต่ํากว่า  46000 บีทียู   
จํานวน  95,0๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า  
4 ทิศทาง จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑. แบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง 
2. ขนาดไม่ต่ํากว่า  46000 บีทียู 
เพ่ือใช้ติดตั้งห้องสํานักปลัดเทศบาล   
    - เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกํ าหนดไว้ ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ แต่มีความ
จําเป็นต้องจัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่าง
ประหยัด 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง  
ขนาดไม่ต่ํากว่า  42000 บีทียู   
จํานวน  95,0๐๐ บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า 
4 ทิศทาง จํานวน ๑ เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
๑. แบบฝังฝ้า  4 ทิศทาง 
2. ขนาดไม่ต่ํากว่า  42000 บีทียู 
เพ่ือใช้ติดตั้งห้องสํานักปลัดเทศบาล   
   - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดหาตามราคาในท้องถิ่น โดยจัดหาอย่างประหยัด 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 
2564 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
        2563 หมวด  4  ข้อ  29 ความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทําให้ลักษณะ 
 

/ปริมาณ... 



๑๑ 
 

                    ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  พิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ของสํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ      -  เสียง 
                                       เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
  ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
                                 2566 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                       กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                               เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒ ในการดําเนินการจัดซื้อ 
 ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพื่อให้มีเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒  
 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
                                            โอนลด 
                                            แผนงานงบกลาง    งานงบกลาง   หมวดรายจ่ายงบกลาง 
                                            - ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร        โอนลด      ๓๕,๐๐๐  บาท  

                       รวมโอนลด      ๑    รายการ    เป็นเงินทั้งสิ้น   ๓๕,๐๐๐  บาท           
 สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒  ขอส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
         งบประมาณ 

                                            โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
                                            แผนงานการพาณิชย์   งบลงทุน   หมวด  ครุภัณฑ์ 
                                            - ครุภัณฑ์สํานักงาน  เครื่องชั่งทองดิจิตอล  จํานวน ๑  เครื่อง  โอนเพิ่ม     ๓๕,๐๐๐  บาท 
                              เครือ่งชั่งขนาดพิกัดชั่งไม่เกิน  ๓,๐๐๐  กรัม  อ่านค่าละเอียด  ๐.๐๑  กรัม   
                              สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ ๒  ขอส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
                                              รวมโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑  รายการ     เป็นเงินทั้งสิ้น   ๓๕,๐๐๐  บาท 
                                               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                             พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
                             ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ 
                             สภาท้องถิ่น 
                                                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

/นายสมศักดิ์… 



๑๒ 
 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์    สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
                                รายจ่าย พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครสวรรค์ 2  
                                โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 
2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

  ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬาแบดมินตัน  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)  ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความ
พร้อม ในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาแบดมินตัน  เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาลักษณะพิเศษ”  และดําเนินการประเมินความพร้อม  ในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศ  ตามหลักเกณฑ์ฯ  เรียบร้อยแล้ว  สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ  ผลปรากฏว่า  โรงเรียน
เทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)  ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม ในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)  ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะจัดทําหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณา ให้
ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาแบดมินตัน  ของโรงเรียนเทศบาล  วัด
ไทรใต้ (ท.1)   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์             สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล 

นายพรสวัสดิ์ บุญย่ิง  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล          กระผม นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 ในส่วนของญัตตินี้ 

มีความเห็นชอบ แต่สิ่งหนึ่งที่ขอสอบถามท่านผู้บริหารว่า ในเมื่อเราจัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็น
เลิศแล้ว ภาระของท่านผู้ปกครองต้องมีภาระในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ขอบคุณครับ 

/นายสมศักดิ์… 



๑๓ 
 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์              เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ    เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                    ขอให้ท่านรองจตุรวิทย์ ตอบแทนครับ 

นายจตุรวิทย์  นิโรจน์ธนรัฐ         เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี                  การที่สถานศึกษาจัดให้มีการศึกษาลักษณะพิเศษนั้น ส่วนหนึ่งเพ่ือให้สามารถดําเนินการเบิกจ่าย 
          ค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้ตามระเบียบฯ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์              สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสุภาพร แตงนารา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล           ดิฉัน นางสุภาพร แตงนารา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 ขอสอบถามว่า การที่เรา

ทําหลักสูตรแบดมินตันนี้ แล้วเราต้องมีการจัดทําสนามแบดมินตันโรงเรียนหรือไม่ หรือนักเรียนต้องไปเรียน
แบดมินตันที่สนามนอกของสนามกีฬาจังหวัด 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     ในส่วนนี้โรงเรียน ท 1 มีโรงยิมอยู่แล้ว 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์              สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจษฎา ศรีประทักษ์  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายเจษฎา ศรีประทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

 ในการจัดการหลักสูตรพิเศษ ผมเห็นด้วยกับการจัดหลักสูตรนี้ อยากให้ทุกโรงเรียนของเทศบาลเรา
มีหลักสูตรพิเศษครบทุกโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา ด้านการศึกษา  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์             สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1)  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ (ท.1) 

  ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

/นายจิตตเกษมณ์  … 



๑๔ 
 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติ  ขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

          ด้านดนตรีวงโยธวาทิต  และด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์  ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)  ได้ 
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรีวงโยธวาทิต และด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์  เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” และ
ดําเนินการประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามหลักเกณฑ์ฯ เรียบร้อย 
แล้วสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  ผลปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) ผ่านเกณฑ์
การประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

ดังนั้น     เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ”               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)  ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะจัดทําหลักสูตรพัฒนา
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรีวงโยธวาทิต และด้านวิชาชีพงานประดิษฐ์  
ของโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 

 ผมมีข้อสงสัยว่า การขอจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศสามารถเพ่ิมหรือลดอีกได้
หรือไม่ และมีระยะเวลาในการขอหรือไม่ หรือขอแล้วสามารถใช้ได้ตลอดไปหรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ขอให้ท่านรองจตุรวิทย์ ตอบแทนครับ 

นายจตุรวิทย์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ในเรื่องการขอจัดทําหลักสูตร ถ้ามีเรื่องใหม่เราต้องนําเสนอเข้าสภาใหม่ทุกครั้งเพ่ือนําไปประกอบ

เรื่องเสนอเข้าไปที่ส่วนกลางพิจารณา และในแต่ละหลักสูตรที่มีการอนุมัติต้องมีการประเมินประสิทธิภาพ
ในหลักสูตรนั้นๆ ทุกปี อย่างเช่น โรงเรียน ท 6 และโรงเรียนกีฬา ก็มีการประเมินประสิทธิภาพ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   ของโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4)  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ  -   เสียง 
 
 

/เป็นอันว่า… 
 



๑๕ 
 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ 
   โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต (ท.4) 
         ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10   เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ 
   โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  จํานวน  2 หลักสูตร ดังนี้ 

  1.  หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬายกน้ําหนัก ระดับประถมศึกษา 
       2.  หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา (E-sport) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  โดยโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  และ

ดําเนินการประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทั้ง 2 หลักสูตรแล้ว                     
ซึ่งสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ  ผลปรากฏว่า  โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)                            
เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมอยู่ในระดับที่มีความพร้อมมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทั้ง 2 หลักสูตร   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)  ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะจัดทํา
หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครสวรรค์
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาค
พรต (ท.6)  

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ในส่วนยกน้ําหนักเราจะทําเฉพาะ ระดับประถม  เพราะเดิมยกน้ําหนักของโรงเรียนเทศบาลเรา
มัธยมขึ้น เพราะว่าถ้าเราไม่ทําระดับประถมเราจะสู้เขาไม่ได้ ป 4 ป 5 ป 6 เหมือนกัน 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธนู ชีวินโชติมา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายธนู ชีวินโชติมา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

 ตั้งแต่เรามีท่านรองจตุรวิทย์ เข้ามาดูแลในเรื่องทางด้านการศึกษาโรงเรียนเทศบาลของเราก็มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ถือว่าเป็นผู้บริหารคนรุ่นใหม่ ขอสอบถามว่าในส่วนของเทศบาลเรามี
โรงเรียนทั้งหมด 9 โรงเรียน เป็นไปได้ไหมที่เราจะทําการพัฒนาไปพร้อมๆ กันทุกโรงเรียน ในประเด็นที่ 1 

 
/ส่วนประเด็น... 



๑๖ 
 

ส่วนประเด็นที่ 2 ผมขอเรียนสอบถามว่า โรงเรียน ท 1 มีแบดมินตัน และยกน้ําหนัก โรงเรียน ท 6 
โรงเรียนกีฬาเราก็มี ท 9  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลเราทําในระดับ ประถม ป 4 – ป 6 ด้วยระดับอายุ เพ่ือส่งต่อให้

โรงเรียนกีฬาของเรา  ในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เราได้ดําเนินการทําทุกโรงเรียนแล้ว ขอให้
รองจตุรวิทย์ ตอบเพิ่มเติมในรายละเอียดให้ครับ 

นายจตุรวิทย์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน ประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ในส่วนของหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเลิศ ของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ 
   เราได้ดําเนินการวางแผนดําเนินการทั้ง 9 โรงเรียน ดังนี้  ท.1 ด้านกีฬาแบดมินตัน  ท.2 ด้านกีฬาฟุตซอล 

ในระดับประถม ป 4 –  ป 6  เมื่อจบ ป 6 แล้วเราจะส่งต่อให้กับโรงเรียนกีฬา ท. 3 เราวางแผนเพ่ิมเติม
เรื่องที่เราพยายามจะให้ได้พ้ืนที่เพ่ิมเติมด้านข้างโรงเรียน และวางแผนระดับชั้นอนุบาล ที่เราเพ่ิมเติม
ทางด้านวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ท. 4 ในเรื่องด้านวงโยธวาทิต  ท. 5 ที่เสนอไปคราวที่แล้วเรื่องนาฏศิลป์
เพราะเรามีคุณครูที่เก่งในด้านนาฏศิลป์ ท.6 ที่ทําแล้ว คือฟุตบอลระดับประถม  ท. 7 หลักสูตรภาษาจีน 
แต่เขาจะเรียกว่า  2   ภาษา คือ ภาษาจีนและภาอังกฤษควบคู่กัน จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นการเรียน
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่มากขึ้นเข้มข้นขึ้นกว่า โรงเรียน ท. อ่ืนๆ  ท. 8 เรื่องดนตรี ท. 9 เป็นเรื่องของ
โรงเรียนกีฬาอยู่แล้ว 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สรุป คือ ตามท่ีรองจตุรวิทย์และท่านนายกพูดถึง คือ การที่เราทําให้การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 
ประธานสภาเทศบาล จะทําให้เราสามารถจัดตั้งงบประมาณและดําเนินการในกิจกรรมของความเป็นเลิศได้และดําเนินการ

เบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามระเบียบฯ   

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
   ของโรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6)  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -  เสียง 
                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของ 
   โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต (ท.6) 

  ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2566 (สํานักช่าง) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                 กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ.2566 

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากการตรวจสอบ 
/งบประมาณ... 



๑๗ 
 

งบประมาณโครงการที่ตั้งไว้ ใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ปรากฏว่ามีโครงการ ของดดําเนินการจํานวน 
2 โครงการ จึงขอนําเงินงบประมาณ ดังกล่าวมาโอนเพ่ิมในงบประมาณรายจ่ายประจําของสํานักช่าง ที่
จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีงบประมาณไม่เพียงพอและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
โครงการประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถดั้มเปอร์) เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อนในการกําหนดคุณลักษณะ
และสินค้ามีการปรับราคาขึ้นจากเดิม จึงทําให้ไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ตาม
งบประมาณที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติได้ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โอนลด งดด าเนินการ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

    ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถยนต์บรรทุก ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ าย

ติดตั้งกระบะบรรทุกหลังคาอลูมิเนียมและมีตาข่ายล้อมรอบ งบประมาณตั้งไว้      2,500,000  บาท 
         โอนลด                  2,500,000  บาท 

    ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 งบประมาณตั้งไว้         200,000  บาท 

                                                                         โอนลด                    200,000  บาท 
                                           รวมโอนลด งดด าเนินการ 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น          2,700,000 บาท 

โอนเพิ่ม 
                                         แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบดําเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค   
                                     1. ประเภทค่าไฟฟ้า                                       โอนเพิ่ม                 2,000,000  บาท 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
2. ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  โอนเพิ่ม                   657,500  บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
3. รถดั้มเปอร์     โอนเพิ่ม                     42,500  บาท 

                                            รวมโอนเพิ่ม 3 รายการ         เป็นเงินทั้งสิ้น              2,700,000  บาท 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

 ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
รถดั้มเปอร์   จ านวน  141,500 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดั้มเปอร์ จํานวน 1 คัน  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. มีขนาด 3 โม้ ความจุ 700 ลิตร 
2. ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
รถดั้มเปอร์     จ านวน  184,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดั้มเปอร์ จํานวน 1 คัน  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1. มีขนาด 3 โม ่ ความจุ 700 ลิตร 
2. ขับเคลื่อน 2 ล้อหน้า 

 



๑๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หมวด 4 ข้อ 27 และข้อ 29 ต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณพ.ศ.2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  โปรดยกมือขึ้น 

 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -   เสียง 

                               เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 12      เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) ส าหรับด าเนินโครงการ 
              ก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา (สํานักช่าง) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) สําหรับดําเนิน 

            โครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา  จํานวนเงิน  160,000,000  บาท 
 

 /(หนึ่งร้อย... 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

3. เดินหน้า 4 เกียร์ ถอยหลัง 4 เกียร์ 
4. เครื่องยนต์ดีเซล 
5. สตาร์ทกุญแจ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานสาธารณูปโภค  
ส่วนการโยธา สํานักช่าง 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดหาตามราคาท้องตลาด โดยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ที่  มท 0808 .2/ว1095 ลงวั นที่  28 
พฤษภาคม 2564 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น  (พ.ศ.2566 -             
พ.ศ.2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 139 
ลําดับที่ 8 

3. เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ 
4. เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า 
5. สตาร์ทกุญแจ   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานสาธารณูปโภค  
ส่วนการโยธา สํานักช่าง 
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ แต่มีความจําเป็นต้อง
จัดหาตามราคาท้องตลาด โดยจัดหาอย่างประหยัด 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่ น  ที่  มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่  28 
พฤษภาคม 2564 
- เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2566 -                
พ.ศ.2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 แบบ ผ.03 หน้าที่ 139 
ลําดับที่ 8 



๑๙ 
 

(หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) ด้วยเทศบาลนครนครสวรรค์มีนโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเกาะยม 
ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคเป็นสถานที่ตั้งประติมากรรม 
องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมที่เคารพศูนย์รวมจิตใจ ของประชาชนท้องถิ่นที่มีเชื้อสายจีน เป็นแลนด์มาร์ก                 
ที่สง่างามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ จุดหมายตาและจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวและใช้เป็นสถานที่
สําหรับแสดง-จัดกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ในเทศกาลสําคัญประจําปีของเมืองนครสวรรค์ โดย
การออกแบบพื้นที่อาคารต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีอยู่ในวิถีชีวิต เรื่องราวสําคัญทางประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่นปากน้ําโพ ชุมชนเก่าของชาวนครสวรรค์ในครั้งอดีต ให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ 
และยังใช้เป็นพ้ืนที่สําหรับนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ดังนั้นอุทยานวัฒนธรรม ต้นน้ําเจ้าพระยา จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง อีกทั้งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
สอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอย่างยั่งยืน และในการนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา งบประมาณ 
2,990,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่  71/2564 ลงวันที่  22 
กันยายน 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว นั้น 

เพ่ือให้โครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยาบรรลุตามวัตถุประสงค์หลักและเป็น
รูปธรรม  โดยจะทําการก่อสร้างอาคาร สูง 4 ชั้น  และสถานที่ตั้งประติมากรรมองค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิม  
ให้เป็นสถานที่ที่มีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เสริมสร้างความงดงามให้กับพ้ืนที่ สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนครสวรรค์  ประกอบกับเทศบาลนครนครสวรรค์ มีข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ จึงประสงค์ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)  จากสํานักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการของเทศบาล สําหรับมาดําเนินโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา  ในวงเงิน
งบประมาณ  160,000,000  บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน)  

ซึ่งการอนุญาตเป็นอํานาจ ของสภาเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 66 
วรรคสอง ความว่า การกู้เงิน ตาม (6) เทศบาลจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และ
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว     

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
 ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้ในเรื่องที่ดินเรื่องแบบเราทําเสร็จแล้วในปี 65 เรายื่นของบประมาณไป
ที่ส่วนกลางและไป ททท. แต่ไม่อนุมัติ และขณะนี้พ้ืนที่ 7 แปลงในญัตติมีการยกให้เทศบาลจํานวน 3 ไร่ 
50 ตารางวา   เราได้รับการบริจาคจากมาทั้งหมด  ส่วนเรื่ององค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมที่เร่งแกะสลักที่
ประเทศจีน ราคาประมาณ 38 ล้าน ขณะนี้เราได้ผู้บริจาคมาแล้วเกือบ 30 ล้าน คิดว่าอยากนํามา
เมืองไทย แต่ปัญหาคือเราต้องดําเนินการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จก่อนการนําองค์สมมุติเข้า
มา   เนื่องจากถ้านํามาวางต้องใช้พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ และต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพราะเราต้องขนย้ายถึง 
2 ครั้ง จึงเลือกที่จะดําเนินการสร้างอุทยานให้แล้วเสร็จก่อน และดําเนินการเคลื่อนย้ายองค์เจ้าแม่กวนอิม
มาประดิษฐาน ณ ที่อุทยานดําเนินการเป็นขั้นตอน ตอนนี้เงินฝากในบัญชีเรามี 500 กว่าล้านแต่เราไม่
สามารถนํามาใช้ได้เพราะต้องกันไว้สําหรับสาธารณภัย เหตุอะไรต่างๆ เราจึงเลือกที่จะดําเนินการกู้เงินกับ
ทาง กสท. ถ้าดําเนินการเสร็จจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตทั้งอุทยานวัฒนธรรม และสะพานข้ามแม่น้ํา
ปิงไปที่พาสาน จะได้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในเมืองให้เกิดขึ้นใหม่ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล     

 
/นายเจษฎา  … 



๒๐ 
 

นายเจษฎา  ศรีประทักษ์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายเจษฎา ศรีประทักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 2 
    ผมขอเรียนสอบถามว่าในการกู้เงินจาก กสท. มีสัดส่วนการชําระภาระการจ่ายอย่างไรบ้าง 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               สัดส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 2 ต่อปี เราเคยจะดําเนินการกู้ทางธนาคาร แต่ทางธนาคารมี

ข้อกําหนดและขั้นตอนเยอะมาก และต้องมีการคงยอดในบัญชีและต้องเสนอขออนุมัติ หลายขั้นตอนมาก 
เลยเลือกที่จะกู้เงินกับ กสท.ดีกว่า เพราะเรามีเงินฝากไว้ที่ กสท. 40 กว่าล้านและการอนุมัติง่าย 

นายพรสวัสดิ์ บุญย่ิง  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
รองประธานสภาเทศบาล  กระผม นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
    ขอสอบถามระยะเวลาในการชําระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               ระยะเวลา 10 ปี 

นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 
    กําหนดการชําระคืน การเบิกถอนใช้ถูกแบ่งเป็นงวดอย่างไรบ้างครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               ระยะเวลา 10 ปี ต้นลดดอกลด ปีที่ 1 – 31,000,000 ล้านบาท , ปีที่ 2 – 30,680,000 

บาท , ปีที่ 3 – 30,610,000 บาท , ปีที่ 4 – 29,640,000 บาท , ปีที่ 5 – 29,640,000  บาท , ปี
ที่ 6 – 28,600,000 บาท , ปีที่ 7 – 28,800,000  บาท , ปีที่ 8 – 27,560,000 บาท  , ปีที่ 9 – 
27,400,000 บาท , ปีที่ 10 – 26,520,000 บาท  อันนี้รวมสะพานในญัตติต่อไปมาด้วยนะครับ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ในส่วนของแต่ละปีเราจะมีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติเพ่ือคืนเงินในส่วนนี้  
ประธานสภาเทศบาล                 

นายสิทธิโชค  เปาอินทร์  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสิทธิโชค เปาอินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 

 ขอสอบถามว่าหลังจากผ่านมติจากสภาแล้วห้วงระยะเวลาการกู้ผ่านมีทามไลน์ต่างๆ ในการ
ก่อสร้างอย่างไรบ้างและเสร็จสมบูรณ์ประมาณปีไหน 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี       เราจะดําเนินการเสนอผู้ว่าผ่านเรื่องส่งเรื่องไปที่กรมและเขาจะมีคณะกรรมการ กสท. ก็จะ

พิจารณา  ประมาณการที่ผ่านการกู้ถ้าเราได้เงินกู้เร็วที่เราตั้งไว้ประมาณ 1 ปี ไม่เกินปีครึ่ง ถ้าเรา
ดําเนินการ e-bidding ได้ในปีนี้ปี 66 นี้ ต้นปี 67 เราดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในก่อนมีนาคม 
68     

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล                ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) สําหรับ 
        ดําเนินโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยาของสํานักช่าง  โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ   20  เสียง  
 

/สมาชิกท่านใด... 



๒๑ 
 

                                สมาชิกท่านใดไม่อนุญาต   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -   เสียง 
                                           เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) ส าหรับ 

          ด าเนินโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา   
   ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11 ระเบียบวาระท่ี  13      เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) ส าหรับด าเนิน 
                                      โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าปิงเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์ 

                                     ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา “พาสาน” (สํานักช่าง) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) สําหรับดําเนิน 

โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิงเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา “พา
สาน” จํานวนเงิน  100,000,000  บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้
ดําเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิงและแม่น้ําน่านเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคาร
สัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา “พาสาน” งบประมาณ  3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 72/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการตามสัญญาจ้างเรียบร้อย
แล้ว เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพที่ วางไว้ คือสามารถรองรับการ
สัญจร ด้วยหลากหลายรูปแบบและหลายกลุ่มผู้ใช้โดยจะต้องเป็นไปตามหลักมาตรฐาน มีความกว้างของ
พ้ืนที่เพียงพอและจัดแบ่งประเภทการใช้งานบนสะพานเอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งทางคนเดินเท้า ทางจักรยาน 
รวมถึงให้ความสะดวกสบาย สามารถกันแดดกันฝนและมีความเป็นอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ สะพานแห่งนี้
ยังต้องกลมกลืนกับพ้ืนที่โดยรอบ ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับเรื่องราว
ของชาวนครสวรรค์   บอกเล่าวิถีชีวิตของผู้คนจากชุมชนริมแม่น้ํา จนสัญลักษณ์แห่งธาราต้นแม่น้ํา
เจ้าพระยา และเหตุผลความจําเป็นของการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม 
แม่น้ําปิง  สืบเนื่องจากอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา "พาสาน" เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สําคัญแห่ง
หนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์      แต่ในปัจจุบันพบว่าเกิดปัญหาในเรื่องของการเดินทางระหว่างพ้ืนที่จากฝั่ง
เทศบาลนครนครสรรค์ข้ามแม่น้ําปิงไปยังฝั่ง "พาสาน" และการเดินทางจาก "พาสาน" ไปยังพ้ืนที่รอบๆ
บริเวณแม่น้ําปิง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญหลายแห่ง ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเที่ยวชม
สถานที่ต่าง ๆ ดังกล่าวจําเป็นต้องเดินทางอ้อมไปใช้สะพานนิมมานรดี สะพานดุสิตาภูมิ เพ่ือข้ามไปมา
ระหว่างสองฝั่งทําให้ต้องเดินทางอ้อมไกล โดยเฉพาะในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วนจะเกิดปัญหาการจราจร
ติดขัดทําให้ต้องใช้เวลานานในการเดินทางเกิดความไม่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก และยังสามารถรองรับ
ปริมาณการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตได้ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ เพราะฉะนั้นโครงการนี้เป็นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่
มีความคุ้มค่าซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ในระยะยาว  

ฉะนั้น เพ่ือให้โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิงเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์            
ต้นแม่น้ําเจ้าพระยา  “พาสาน”  ก่อสร้างสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้การยกระดับ 
ความสามารถการเข้าถึงพ้ืนที่บริเวณ  “พาสาน”  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ให้เกาะยมเป็นแลนด์มาร์ก 

/ที่สง่างาม… 
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ที่สง่างาม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งใหม่ที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สมบูรณ์พร้อมตามที่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการโหวตเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุด Unseen ใหม่ของ 
เมืองไทย ที่อยู่ในอันดับที่ 2 ของภาคเหนือ และอันดับที่ 4 ของประเทศ แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
นครสวรรค์มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ จึงประสงค์ขออนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจากสํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการของเทศบาล สําหรับดําเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิง
เชื่ อมต่อการเข้ าถึ งอาคารสัญลักษณ์  ต้นแม่น้ํ า เจ้ าพระยา “พาสาน” ในวงเงินงบประมาณ  
100,000,000  บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งการอนุญาตเป็นอํานาจของสภาเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 66 วรรคสอง ความว่า การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระทํา
ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล    

นายสมยศ นะล าเลียง  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมยศ นะลําเลียง  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

 ขอสอบถามโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิงใช่ไหมครับ ส่วนแม่น้ําน่านจะมีอีก
สะพานหนึ่งใช่ไหมครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                    สะพานแม่น้ําน่านเราขอในปี 68    

นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท ์  เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

 การที่เราจะกู้เงินดําเนินการก่อสร้างโครงการนี้มีปัญหาที่เราต้องเกี่ยวเนื่องกับกรมเจ้าท่าไม่ทราบ
ว่า เราได้ดําเนินการขออนุญาตทางกรมเจ้าท่าเรียบร้อยหรือยังครับ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                    การออกแบบจะต้องมีการขออนุญาตออกแบบก่อนและจึงจะขออนุญาตได้ เพราะตรงนี้เป็นที่ของ 
         เรา สะพานที่จะลงตรงกรุงไทยเป็นที่สาธารณะของเทศบาลและฝั่งด้านอุทยานวัฒนธรรมก็เป็นที่ 
                             สาธารณะของเทศบาลจึงไม่มีปัญหาในการที่เขาจะอนุญาต 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล                ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) สําหรับ 
        ดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ําปิงเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ํา 
        เจ้าพระยา “พาสาน” ของสํานักช่าง  โปรดยกมือขึ้น 
                                       ยกมือ  20 เสียง  
                               สมาชิกท่านใดไม่อนุญาต   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     - เสียง 
                                        เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุญาตกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) ส าหรับด าเนิน 
       โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ าปิงเชื่อมต่อการเข้าถึงอาคารสัญลักษณ์ ต้นแม่น้ าเจ้าพระยา 

          “พาสาน”  
   ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

/ระเบียบ.. 
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ระเบียบวาระท่ี 14        เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบใน 
              การขอต่อใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. 2566 (สํานักช่าง) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี               กระผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๖   

ของสํานักช่าง กรณี นายพิสิฎฐ์ สุพิชญางกูร  ได้ยื่นคําขอต่ออายุหนังสืออนุญาตเข้าทําประโยชน์ ในเขตป่า
ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพ่ือกิจการ ดูดทราย เพ่ือการค้า     โดย
สถานประกอบการกิจการตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ตําบลวัดไทรย์  อําเภอเมืองนครสวรรค์   
จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งการพิจารณา ขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่าดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  ที่ป่านั้นตั้งอยู่  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอต่ออายุหนังสือ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ ในการเข้าทําประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  นั้น 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ ข้อ 
๑๘ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ดูดทราย (๒) ให้คํานึงถึงในด้านการปกครอง เช่น ความเดือดร้อน 
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ  หรือทรัพยากรธรรมชาติให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตของจังหวัดนครสวรรค์  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พิจารณาเห็นชอบตาม
ระเบียบฯ ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล             ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจําปี 

  พ.ศ. ๒๕๖๖  ของสํานักช่าง  โปรดยกมือขึ้น 
                                       ยกมือ  20  เสียง  
                               สมาชิกท่านใดไม่อนุญาต   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 
                                         เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖      
                    ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  15 เรื่อง   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักการศึกษา) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ของสํานักการศึกษา  เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน 3 รายการ  เพ่ือ 
ใช้สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักการศึกษารองรับการให้บริการครู นักเรียน และประชาชน  เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนา                  
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  สํานักการศึกษาจึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 

/โอนลด 
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โอนลด 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จํานวนเงิน  1,182,000 บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
หมวดค่าใช้สอย 
- โครงการปั่นวัดใจมังกรปากน้ําโพ  เทศบาลนครนครสวรรค์ จํานวนเงิน     200,000 บาท 

            รวมโอนลดเป็นเงิน     1,382,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

    แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 

1. โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กพับได้ (หน้าเหล็ก)  จํานวน 150 ตัว  
จํานวนเงิน     495,000 บาท 

2. เก้าอ้ีบุนวม จํานวน 800 ตัว    จํานวนเงิน      500,000 บาท 
3. โต๊ะอเนกประสงค์ขาโครเมียมหน้าโฟเมก้า  จํานวน 150 ตัว 

       จํานวนเงิน      387,000 บาท 
  รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน     1,382,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2563  หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
                     ด้วยคะแนน  20  เสียง  เป็นเอกฉันท์       

ระเบียบวาระท่ี  16    เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                   พ.ศ. 2566  (สํานักการประปา) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี                   กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับการเบิกจ่ายและมีความจําเป็นต้องใช้ในหมวดค่าใช้จ่ายและ 
/ค่าสาธารณูป.. 
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ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือรองรับการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง จึงอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

    โอนลด   
    แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา   งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    -  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                 69,720.-    บาท 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
          - วางท่อเมนประปาถนนสวรรค์วิถีจากแยกท่าทองถึงสุดเขตเทศบาล    800,000.-  บาท 
            - วางท่อเมนประปาถนนบริเวณชุมชนบางปรอง(แควใหญ่)  1,710,000.-   บาท 
       - วางท่อเมนประปาถนนสวรรค์วิถีจากแยกสันคูถึงสุดเขตเทศบาล 1,390,000.-   บาท 
         รวมโอนลด                     3,969,720.- บาท 
    โอนเพิ่ม   
    แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดําเนินงาน 

ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
   -  ค่าจ้างเหมาบรกิาร         400,000.- บาท 
   -  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม        569,720.- บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค 
   -  ค่าไฟฟ้า       3,000,000.-   บาท 
  รวมโอนเพิ่ม       3,969,720.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
ต้องเรียนว่าในตอนนี้ค่าไฟฟ้าเราเพ่ิมมากขึ้น ตอนนี้เราจําเป็นต้องนําส่วนนี้มาใช้สําหรับค่าไฟฟ้าก่อน 

เรามีโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงท่อใหม่หลายๆ จุดและปัญหาที่เกิดมากที่ร้องมาบริเวณศูนย์ท่ารถว่าน้ําเบา เพราะ
เราใช้ท่อเหล็กเดิม น่าจะประมาณ 20 -30 ปีสนิมก็เกาะเยอะกําลังดําเนินการเปลี่ยนให้ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักการประปา โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -   เสียง 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2566 ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์     

 
/ระเบียบ… 
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ระเบียบวาระท่ี  17   เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น 
                                     “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” (สํานักการศึกษา)   

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ     เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น 

"สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ของ โรงเรียน
เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) โดยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) ได้
ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และดําเนินการประเมินความพร้อมในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน
สู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้านจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ผลปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรี
สิทธิวราราม (ท.5) ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
นาฏศิลป์พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกําหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัด
การศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ"
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) ข้อ 2.3 เสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําหลักสูตร
พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของปีการศึกษาก่อนหน้าปีการศึกษาที่จะ
จัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เทศบาลนครนครสวรรค์จึงขอเสนอต่อสภาเทศบาลนคร
นครสวรรค์พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเทศบาลวัด
ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5) 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด เห็นชอบการจัดทําหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

เป็น "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ด้านนาฏศิลป์พ้ืนบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ของ 
โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)  โปรดยกมือขึ้น 

 ยกมือ   20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ    -    เสียง 

                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดท าหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น 
 "สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ" ด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรค์ ของ 

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ท.5)   
        ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  18 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขอ 
        อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
                                   รายการใหม่ (สํานักการศึกษา)    

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

/นายจิตตเกษมณ์  … 
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นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

รายการค่าไฟฟ้าเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าของสนามกีฬาจังหวัด
นครสวรรค์  และขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือไปตั้งจ่าย                 
เป็นรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เพ่ือจัดซื้อรถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม มีที่นั่งไม่น้อยกว่า  
20 ที่นั่งตามบัญชีนวัตกรรมไทย  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของสํานักการศึกษา  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- รถมินิบัส มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 25 ที่นั่ง มีขนาดกําลังเครื่องยนต์   ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า และมี
ความยาวของรถไม่น้อยกว่า 8 เมตร   มีล้อยาง จํานวน 6 เส้น จํานวนเงิน  2,650,000 บาท 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จํานวนเงิน     500,000 บาท 

                  รวมโอนลดเป็นเงิน       3,150,000 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าสาธารณูปโภค   
- ค่าไฟฟ้า       จํานวนเงิน     800,000 บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   หมวดค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- รถโดยสารมินิบัสอลูมิเนียม มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง และมีความยาวของรถโดยประมาณ ไม่น้อยกว่า 
 7 เมตร        จํานวนเงิน  2,350,000 บาท  

            รวมโอนเพิ่มและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงิน   3,150,000  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

พ.ศ. 2563  หมวด  4  ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
เนื่องจากในส่วนนี้ที่เราต้องโอนเพราะมันมีค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าไฟฟ้าตอนจัดงานกีฬาผู้สูงอายุประมาณ 

800,000 แสนบาท เลยต้องนําไปจ่ายค่าไฟด้วย 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา โปรดยกมือขึ้น 
  ยกมือ  20  เสียง  
                                      สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                         ยกมือ    -   เสียง 

/เป็นอันว่า… 



๒๘ 
 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2566 และโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็น 
                            รายการใหม่   

  ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์      

ระเบียบวาระท่ี  19 เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบท่ีดิน จ านวน 4 แปลง เพื่อก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรม 
         ต้นน้ าเจ้าพระยา (สํานักการศึกษา)  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี     กระผมขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรับมอบท่ีดิน จํานวน 4 แปลง ต่อสภาเทศบาลนคร 
 นครสวรรค์ กรณีมีผู้ยกที่ดินให้เทศบาลนครนครสวรรค์เพ่ือก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา 

หลักการ    
มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ มีความประสงค์จะยกที่ดินให้เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เพ่ือก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา จํานวน 4 แปลง รายละเอียดตามโฉนดที่ดิน ดังนี้ 

แปลงที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 69489 ระวาง 5040 III 2236 เลขที่ดิน 398 หน้าสํารวจ 528 
เล่ม 695 หน้า 89 ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวนเนื้อที่ 99 ตารางวา 
ราคา 2,000,000.- บาท 

แปลงที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 5241 ระวาง 5040 III 2236 เลขที่ดิน 127 หน้าสํารวจ 115 
เล่ม 53 หน้า 41 ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวนเนื้อที่ 98      

ตารางวา (เก้าสิบแปดเศษแปดส่วนสิบตารางวา) ราคา 2,000,000 บาท 
แปลงที่ 3 โฉนดที่ดินเลขที่ 125389 ระวาง 5040 III 2236 เลขท่ีดิน 487 หน้าสํารวจ 

1018 เล่ม 1254 หน้า 89 ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวนเนื้อที่ 1 
งาน 20  ตารางวา (หนึ่งงานยี่สิบเศษแปดส่วนสิบตารางวา) ราคา 2,300,000 บาท 

แปลงที่ 4 โฉนดที่ดินเลขที่ 128234 ระวาง 5040 III 2236 เลขที่ดิน 506 หน้าสํารวจ 
1044 เล่ม 1283 หน้า 34 ตําบลแควใหญ่ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จํานวนเนื้อที่ 3 
งาน 90 ตารางวา ราคา 7,800,000 บาท 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิ์อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทําดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆ
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 122 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
             เราได้รับบริจาคที่ดิน 4 แปลง จํานวน 1 ไร่ 3 งาน 8.6 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอุทยาน 
                    วัฒนธรรม 

/นายสมศักดิ์... 



๒๙ 
 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  
นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกภาเทศบาล  กระผม นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 

 ตามที่มูลนิธิการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้โอนที่ดินให้เทศบาลเราทั้งหมด 7 แปลง  3 
แปลงแรกได้โอนที่ดินให้เทศบาลเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ราคา 
8,900,000 บาท และโอนที่ดินมาให้ในครั้งนี้ จํานวน 4 แปลง ราคา 14,100,000 บาท รวมทั้งหมด 7 
แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 50 ตารางวา ราคา 23,000,000 บาท ผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลว่า หาก
ต่อไปเมื่อมีองค์เจ้าแม่กวนอิมที่อุทยานวัฒนธรรมแล้วมีประชาชนมาท่องเที่ยวกราบไหว้สักการะบูชา และมี
การบริหารจัดการการจําหน่ายธูป เทียน ดอกไม้ รายได้จากการจําหน่าย เหล่านี้ ผมขอเสนอให้จัดสรร
รายได้แบ่งเป็น 2 ส่วน  1.ให้มูลนิธิเพ่ือการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
ยากจน และอีกส่วนหนึ่งมอบให้ไปพัฒนาเทศบาลนครนครสวรรค์ตามกฎข้อบังคับต่อไป 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ   เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ในส่วนนี้ผมเห็นด้วยว่า ทางมูลนิธิการศึกษาได้มอบที่ดินตรงนี้ให้กับเทศบาลรวมแล้วมูลค่า 23 

ล้านบาท ทั้งหมด 7 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ กับ 50 ตารางวา  และทางมูลนิธิการศึกษาก็จะมอบองค์เจ้าแม่
กวนอิม 3 ปรางค์รวมแล้วน่าจะประมาณ 45 ล้าน รวมๆ ที่เขาบริจาคให้แล้วมูลค่าเกือบ 70 ล้าน ถ้าใน
อนาคตข้างหน้ามีรายได้ขึ้นมาก็อยากจะมอบให้มูลนิธิการศึกษา นําไปมอบให้นักเรียนที่ยากจน แล้วส่วน
หนึ่งก็นําไปพัฒนาโรงเรียนของเทศบาล เพราะบางอย่างไม่สามารถใช้งบประมาณของเทศบาลได้จะได้
นําไปช่วยโรงเรียน ส่วนหนึ่งก็จะนําไปพัฒนาเทศบาล ก็ต้องเรียนถามสมาชิกว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม   สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับมอบที่ดิน  จํานวน  4  แปลง กรณมีีผู้ยก 
 ที่ดินให้เทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ําเจ้าพระยา เนื้อท่ีดิน 1 ไร่ 3 งาน 8.6  
 ตารางวา ในราคา 14,100,000 บาท และเห็นชอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่าน สท.ไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ 
 เสนอ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -  เสียง 
                                       เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับมอบที่ดิน จ านวน 4 แปลง กรณีมีผู้ยกที่ดินให้ 
 เทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมต้นน้ าเจ้าพระยา และเห็นชอบให้เป็นไป 
 ตามเงื่อนไขท่ีท่าน สท.ไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ เสนอ    
  ด้วยคะแนน   20   เสียง  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  20  เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
                               เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํานักสาธารณสุขฯ)  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี      กระผมขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่ ซึ่งสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความจําเป็น    ต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือ 
/นํามาจัดซื้อ... 



๓๐ 
 

นํามาจัดซือ้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
           โอนลด 
           แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
           งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
            - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวนเงิน 191,222.00 บาท 
           งานโรงพยาบาล  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
            - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน 115,920.00 บาท 
            - เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน     7,500.00 บาท 
           งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

      - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน 355,320.00 บาท 

            งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
      - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน 163,305.00 บาท 

         - เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน     8,000.00 บาท 
          - เงินประจําตําแหน่ง   จํานวนเงิน   28,000.00 บาท 

             แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  
             งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  
            - เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวนเงิน 330,733.00 บาท 

           รวมโอนลด จ านวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.-บาท (-หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน-) 

           โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
           งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
         1. ถังบรรจุมูลฝอยที่ใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ปริมาตรความจุ 
                              ไมน่้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 4 ใบ จํานวนเงิน 1,200,000.00- บาท 

              เพ่ือให้มีถังบรรจุมูลฝอยที่ใช้ร่วมกับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบยกถังคอนเทนเนอร์ปริมาตรความจุ 
 ไม่น้อยกว่า  8  ลูกบาศก์เมตร สําหรับเป็นที่พักขยะในชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน 
 ตลาดสด เพื่อรอนําไปกําจัด ณ สถานที่กําจัดของเทศบาลนครนครสวรรค์  

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
หมวด 4 ข้อ 27 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

             จึงนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อพิจารณาต่อไป  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักสาธารณสุขฯ โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ  20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ     -  เสียง 
 

/เป็นอันว่า… 



๓๑ 
 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์       

ระเบียบวาระท่ี 21           เรื่อง  ขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล (สํานักช่าง) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมขอเสนอญัตติ ขอรับความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตเทศบาลกรณีองค์การบริหารส่วน 
 ตําบลตาขีด ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ศูนย์กําจัด 
 มูลฝอยเทศบาลนครนครสวรรค์  ตําบลบ้านมะเกลือ  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดนครสวรรค์  โดยยินดีชําระ 
 ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ    ในการกําจัดขยะมูลฝอยตามระเบียบกฎหมายที่เทศบาลนครนครสวรรค์ 
 กําหนด นั้น 

เทศบาลนครนครสวรรค์พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีดไม่มีสถานที่สําหรับกําจัด
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ของตนเอง และได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด ให้ทํา
กิจการนอกเขตเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและถูกหลัก
วิชาการ จึงประสงค์ขอใช้สถานที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใน
ความรับผิดชอบของเทศบาลนครนครสวรรค์ ประกอบกับเทศบาลได้รับความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านมะเกลือแล้ว ดังนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาลนครนครสวรรค ์
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึ งปัจจุบัน มาตรา 57 ทวิ  และคําสั่ ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 961/2534 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เรื่อง มอบอํานาจในการอนุมัติให้
เทศบาลและสุขาภิบาล ทํากิจการนอกเขตแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเมื่อ 

 (๑) การนั้นจําเป็นต้องทํา และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจหน้าที่อยู่ภายใน
เขตของตน 

    (2) ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาตําบลแห่ง
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ  

    (3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เพ่ือพิจารณาให้ความ
ยินยอมให้องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด ทํากิจการนอกเขตในการนําขยะมาทิ้งในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์           สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความยินยอมให้ทํากิจการนอกเขตเทศบาลกรณีองค์การ 
 บริหารส่วนตําบลตาขีดในการนําขยะมาทิ้งในสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์  
 โปรดยกมือขึ้น 
 ยกมือ    20  เสียง  
                                สมาชิกท่านใดไมใ่ห้ความยินยอม   โปรดยกมือขึ้น 
                                          ยกมือ      -   เสียง 
 

/เป็นอันว่า… 



๓๒ 
 

  เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความยินยอมให้ท ากิจการนอกเขตเทศบาล  กรณีองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลตาขีดในการน าขยะมาทิ้งในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครสวรรค์  

  ด้วยคะแนน   20  เสียง  เป็นเอกฉันท์      

ระเบียบวาระท่ี 22                 เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใน 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด  เทศบาลนคร 
                             นครสวรรค์ (สํานักสาธารณสุขฯ) 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี กราบเรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 9508 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ว่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ใน
ฐานะคณะกรรมการอํานวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดา  และทารกเพ่ือครอบครัวไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้ดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิง
รุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เพ่ือลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกําหนด  และเพ่ือให้การขับเคลื่อน
การดําเนินการโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด โดยบูรณาการการทํางาน
ให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ อย่ า ง เป็นรูปธรรม จั งหวัดขอให้ เทศบาลดํ า เนินการตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และแนวทางการดําเนินการตามข้อ 3 ในส่วนของข้อ 3.2 ให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน  โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก  เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกําหนด  

 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ โดยมีนายกเทศมนตรีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก 7 
ภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นกรรมการ และปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการ ตามตัวอย่างคําสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการอํานวยการ (3) ต้องได้มาจากสมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน 1 
ท่าน  

  ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาล ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 1 ท่าน เพ่ือ
แต่งตั้งเป็น กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอด
ก่อนกําหนด เทศบาลนครนครสวรรค์ ต่อไป 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อได้เลยครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายจิรัฐชัย ปวีวรานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 1 
 ขอเสนอ  นางสาวอาภัสรา นิโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  เขต 4 
                              เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด 

        เทศบาลนครนครสวรรค์ 
/นายสมศักดิ์… 



๓๓ 
 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ขอผู้รับรองครับ 
ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดจะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม 
                             สุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะคลอดก่อนกําหนด เทศบาลนครนครสวรรค์ ท่านอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ไม่มี 
 เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้   นางสาวอาภัสรา  นิโรจน์      สมาชิกสภาเทศบาลนคร 
   นครสวรรค์  เขต  4  เป็นกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 

เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนด เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ระเบียบวาระท่ี 23              เรื่อง  อ่ืนๆ  

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  เรื่อง RDF ที่โรงงานจะเดินเครื่องในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ คิดว่าจะได้มีโอกาสเชิญไปดูงานอีกครั้ง

หนึ่ง ประมาณวันที่ 15 – 17 สิงหาคม เขาสามารถดําเนินการคัดแยกขยะได้ปริมาณ 400 ตันต่อวันเรา
เลยจะนําขยะเข้ามาทดลอง กรณทีี่มีคนร้องเรียนให้ยกเลิกการทําโครงการ RDF แต่ไม่เป็นไรเพราะเราได้
ดําเนินการทําทุกอย่างๆ ถูกต้องมาตั้งแต่ปี 56 จนถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณ 10 ปีจนสําเร็จ เรื่องท่ีเขา
ร้องเรียน สมัยปี 43 ไม่ทราบว่าใครไปรับปากเขาว่าจะทําสนาม ลานกีฬาผมเองก็ไม่ทราบตามที่เขาอ้างมา
ก็ว่ากันไปเพราะที่เขาไปร้องศาลปกครองผมสามารถตอบได้ทุกเรื่อง 

นางสุภาพร แตงนารา เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสุภาพร  แตงนารา  สมาชิกสาภทเสบาลนครนครสวรรค์ เขต 3 
  ที่ผ่านมาในเรื่อง Unseen Nakhonsawan ที่เราชาวนครสวรรค์และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ช่วยกัน

ร่วมโหวตของ ททท. ซึ่งพาสานของเราได้อันดับ 2 ของภาคเหนือ และอันดับ 4 ของประเทศขอแสดงความ
ยินดีกับเทศบาลเราด้วยที่ผลักดันจนเราติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่
ร่วมมือโยเฉพาะหน่วยงานหลัก คือ เทศบาล เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้มีการโปรโมทการท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จักของในประเทศทุกจังหวัดต้องมาเที่ยวนครสวรรค์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างที่ท่านนายกกล่าว คือ 
การทําโครงการก่อสร้างอุทยานวัฒนธรรมและสะพานข้ามแม่น้ําให้เสร็จเรามีให้ครบวงจรด้านแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เราน่าจะติด Top ขึ้นไปอีกและมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น  ขอให้ท่านนายก
ได้กล่าวความรู้สึกค่ะ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ต้องขอขอบคุณพวกเรา สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ร่วมกันไปดําเนินการร่วมกันให้ประชาชน

ช่วยกันโหวดให้พาสาน เป็น Unseen  1 ใน 20 แห่ง ทาง ททท.ไปคัดเพ่ิมอีก 5 แห่ง แต่ทั้ง 25 แห่งที่ 
 ได้มาท่านทราบไหมว่า ททท. เขาคัดเลือกพาสาน จังหวัดนครสวรรค์ ที่ทําโฆษณาให้ ส่วนอีก 4 จังหวัดเขา

ไม่ได้ไปทํา  เมื่อไม่กี่วันเขาเอาวง  ETC มา (เพลง ฮักเมา เมาฮัก)  แต่เพลงเพราะ เมื่อวันเสาร์เราไปถ่ายทํา
วีดีโอ เขายังไม่ให้เราเปิดก่อนเพราะเขาจะรอเปิดตัวในวันที่ 4 สิงหาคม ส่วนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็น
จุดขายของจังหวัดเรา และเมื่อวันข้างหน้าเรามีอุทยานวัฒนธรรมขึ้นมาเราก็จะยิ่งมีจุดขายแหล่งท่องเที่ยว
มากขึ้น 

 
/นายกฤตภาส… 



๓๔ 
 

นายกฤตภาส คชรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายกฤตภาส คชรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

 เราได้รับการร้องเรียนในเรื่องของคนลักลอบทิ้งขยะ และแจ้งขอความอนุเคราะห์เทศบาลให้
กําจัดขยะในหลายๆ จุดไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณด้านข้างสวนขอบฟ้า และทางด้านหลังแขวงการทาง  ซอย
ข้างราชครู ก็ยังมีการร้องเพราะมีการทิ้งขยะไม่จบสิ้น ถ้าเราตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือป้องกันและนําผู้ที่ทิ้งขยะ
ไปดําเนินการปรับ เราจะมีมาตรการใดในการดําเนินการ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่เหตุว่าทําไมเราต้องซื้อคอนเทนเน่อร์ มาเพ่ือรองรับจุดทิ้งนี้เพราะ

เขาจะได้เปลี่ยนจากการทิ้งขยะเปลี่ยนไปทิ้งในคอนเทนเน่อร์ที่เราไปตั้ง ส่วนบริเวณท่ีเราไปแก้ไม่ว่าจะเป็น
การติดตั้งป้ายห้ามทิ้ง ทิ้งและปรับ 2000 พันบาท นํากล้องไปติดๆ ได้พักนึงดูแล้ว เขาก็ทิ้งแบบเดิม 
ปัญหาของกล้องเคลื่อนที่เราต้องใช้ wifi หลายๆ จุดเราพยายามถ้าเราเจอเราก็ไปแจ้งความเมื่อวันก่อนก็
เจอ 2 ราย ตอนนี้กําลังแก้ไขปัญหา คือ  ประชาชนไม่ยอมแจ้งเทศบาลให้ไปเก็บเพราะว่าเขาต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม เขาเลยไปแอบทิ้ง ปัญหาตอนนี้เราต้องประกาศว่าที่เราเก็บ 80 บาท เขาจะได้รับบริการจาก
การเสียค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจากเราอย่างไรบ้างอนาคตข้างหน้าเรากําลังศึกษาคงต้องประกาศเร็วๆ นี้  

นายเจษฎา ศรีประทักษ์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเจษฎา ศรีประทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ เขต 4 

 เรื่องแรก เนื่องจากตอนนี้เศรษฐกิจในเมืองจะเริ่มขยายตัว ทราบข่าวมาว่า จะมีการสร้างคอนโด 
18 ชั้นในพื้นท่ีเซ็นทรัล เทศบาลเราได้มีการเตรียมความพร้อมอย่าไรบ้าง เช่น รถดับเพลิง เนื่องจากน่าจะ
เป็นอาคารที่สูงที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์แล้ว   เรื่องที่สอง  ซอยบางรักที่ฝนตกเมื่อวันก่อนมีน้ําท่วมซึ่งปกติ
ซอยบางรักไม่เคยมีน้ําท่วมตรงช่วงปากซอยบางรักจนถึงบริเวณร้านเซ็งกี่ ก็เลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้น   เรื่องที่
สาม เรื่องป้ายโฆษณา เส้นริมน้ําตอนนี้เนื่องจากมีป้ายไวนิลที่แฝงโฆษณาและเราไม่สามรารถจัดเก็บภาษี
ป้ายได้เราจะสามารถตั้งเทศบัญญัติครอบคลุมเก่ียวกับป้ายโฆษณาแงให้เราสามารถจัดเก็บภาษีได้หรือไม่ 

นายจิตตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขณะนี้ที่จะก่อสร้างที่เป็นปัญหาคืออาคาร  18  ชั้น  443  ห้อง เป็นทั้งคอนโด  โรงแรม 

 สํานักงานทุกอย่างอยู่ในอาคารนี้ ตรงนี้เราคุยกับเขาอยู่เดิมเขาจะเอาท่อระบายน้ํามาต่อกับท่อสาย 117 
 เราก็ไม่เห็นด้วย เรากําลังดูเขาให้คุยกับแขวงการทาง สาเหตุเพราะเมื่อก่อนมีเวิ้งบึงใหญ่อยู่ตรงธนาคาร

ทหารไทย และไปเข้าสุขสวัสดิ์  ซึ่งเราไปเจาะท่อ  30  ไว้ให้น้ําลงเข้าศูนย์การค้าและออกตรงถนนที่เราจะ
ทําใหม่ เมื่อก่อนน้ําจะท่วมศูนย์การค้าเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ท่วมเพราะน้ําไหลออกทันแต่มาท่วมอยู่บน 

 ถนนสายเอเซียทั้งหมดท่วมใหญ่ด้วยตั้งแต่เวียงดอยไม่ต่ํากว่า 30 ซม. แต่ยังไม่ถึงหน้าชัยยนต์ ปัญหาผมให้
ทางเซ็นทรัลมาปรึกษาผม และรองวิโรจน์มันควรต้องท่อใหญ่บนถนนเพราะท่อบนฟุตบาทมันตันหมดตั้งแต่
ปี 54 ที่เรานําหินคลุกไปลง ทางแขวงได้เคยคุยกับผมว่าจะดําเนินการทําครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่เวียงดอยและ
ข้ามไปลงตรงชัยยนต์ เพราะเราจะมีท่อใหญ่ 2 เมตรกว่าปากทางวัชระซึ่งจุดนั้นจะมีท่อ 210 ซม. ยาวถึง
สะพานเดชา เซ็นทรัลต้องแก้ปัญหาโดยทําท่อบนถนนข้ามให้มาชนกับท่อของเราและจะแก้ปัญหาน้ําท่วม
ตรงนี้ได้หมดเลยตอนนี้กําลังคุยกันอยู่   ถ้าทางหลวงไม่มีงบก็ให้เซน็ทรัลก็บริจาคงบ 3 – 4 ล้านให้เขาทํา
เพ่ือจะแก้ปัญหาในส่วนนี้ ส่วนเรื่องรถดับเพลิงอยากซื้อแต่ดูราคา 70 ล้านต่อคัน แต่ในห้างใหญ่เขาจะมี 

 
/ระบบป้องกัน... 



๓๕ 
 

 ระบบป้องกันไฟอยู่แล้วแต่เราก็พยายาม  ซอยบางรักในหมู่บ้านส่วนของโยธาเขาเชื่อมไปกับท่อของทาง
หลวงชนบทซึ่งท่อเขาสูงเชื่อมไม่ได้เขาต้องเชื่อมกับท่อที่เราทําไว้ ในอนาคตข้างหน้าเราต้องดําเนินการทํา
เพ่ือไปเข้ากับทางวัชระให้ได้ กําลังดําเนินการแก้ตรงทนายวอกําลังดําเนินการ  ส่วนเรื่องป้ายป้ายทุกป้าย
ต้องเสียภาษีเรามีกําหนดในการเสียค่าธรรมเนียมไว้  เราเก็บภาษีป้ายได้มากว่าภาษีท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม  ขอเรียนเชิญ  ท่านวุฒิธรณ์  อาจต้น ผู้แทน 
                            ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวต่อที่ประชุม 

นายวุฒิธรณ์ อาจต้น เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี และ 
ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

 ตามท่ีกระผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์มาตลอด และ
ขอขอบคุณท่ีทางสภาเทศบาลได้ให้โอกาสได้กล่าว การประสานงานต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากทาง
เทศบาลทุกครั้งเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นร้องเรียนที่จะมีบ่อยครั้งหน่อย ส่วนเรื่องขยะที่ท่านสมาชิกได้กล่าว 
บังเอิญทางท่านผู้ว่าท่านมีนโยบายค่อนข้างจะเข้มงวดมากในเรื่องของขยะ และในหลายๆ เรื่องท่านอาจจะ
โทรสายตรงถึงท่านนายก และท่านปลัด ทั้งสองท่านก็เร่งส่งทีมงานไปดําเนินการได้ไม่มีอะไร ส่วนใหญ่
นโยบายการทํางานทางจังหวัดจะเป็นในการลักษณะส่งเสริม  มากกว่าการที่จะเข้ามากํากับ ดูแล มาจับผิด
กัน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็เป็นอิสระในท้องถิ่น และท้องที่ที่ชัดเจน เพราะถ้าท่านไม่ทํางาน
โอกาสต่อไปประชาชนก็ไม่ได้เลือกท่านเข้ามา เทศบาลเป็นองค์กรที่พัฒนาและวางระบบการพัฒนา และ
การขับเคลื่อนที่มีแบบแผนที่ดี ถ้าผู้นําดี ผู้แทนดี การพัฒนาต่างๆ ก็จะยิ่งส่งผลดีขึ้นและพัฒนามากขึ้น
เรื่อยๆ นครสวรรค์ ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  เราจะเห็นว่ามีการพัฒนามากขึ้นๆ กรณีเรื่องโรงกําจัดขยะเดิมก็มีปัญหาแต่ก็สามารถ
ดําเนินการผ่านไปได้  ซึ่งทางจังหวัดเองก็มีคณะกรรมการดําเนินการของจังหวัด  พร้อมทั้งได้มีการลงนาม
ในสัญญาในเรื่องโรงกําจัดขยะ รับทราบปัญหาและที่มาที่ไปในเรื่องนี้มาตลอด หากเทศบาลมีปัญหาอย่างไร
ที่ต้องการให้จังหวัดช่วยเหลือได้ยินดีมากครับ 

นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ท่านนายกเทศมนตรีฯ  หรือสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนประการใดหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติม 
 บัดนี้  สภาเทศบาลได้ดําเนินการประชุมจนครบระเบียบวาระการประชุมแล้ว 

 ผมต้องขอขอบคุณท่านวุฒิธรณ์ อาจต้น  ผู้แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ท่าน
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนการงาน            ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุม 

เลิกประชุม               เวลา   12.15  น. 

  

 ลงชื่อ       เกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์ บันทึกเทปรายงานการประชุม 

   (นายเกียรติศักดิ์  เหล่าวชิรวงศ์) 
              พนักงานจ้าง 
 

            /ลงชื่อ  …  



๓๖ 
 

  

 ลงชื่อ    กันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์ ถอดเทป/พิมพ์รายงานการประชุม 

       (นางกันต์กนิษฐ์  คณากรศิโรฒม์) 

        เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

  

 ลงชื่อ       อัญชัน  กฤตรนต์รัศมี   ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางอัญชัน  กฤตรนต์รัศมี) 

         หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

     

 ลงชื่อ       ทัศนียา  เดี่ยวไพบูลย์  ตรวจรายงานการประชุม 

   (นางทัศนียา  เดี่ยวไพบูลย์) 

          หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 

 ลงชื่อ         สุณี  มังคลารัตนศรี    เลขานุการสภาเทศบาล 

        (นางสาวสุณี  มังคลารัตนศรี) 

          ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            /ได้ตรวจสอบ…  
            



๓๗ 
 

ได้ตรวจสอบบันทึกรายงานการประชุมนี้  ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่  24  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

 

      ลงชื่อ   เจริญ   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายไพโรจน์  อิทธิชัยเจริญ) 

                        สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

      ลงชื่อ      มงคล   สุนทรเลขา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                           (นายมงคล   สุนทรเลขา) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4  
 
 

      ลงชื่อ       ธนู  ชวีินโชติมา         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                 (นายธนู  ชวีินโชตมิา) 

                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
 
 

ลงชื่อ    เจตริณ  อ่อนสะอาด       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                              (นายเจตริณ  อ่อนสอาด) 

                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 

ลงชื่อ      ทศมาส  หวังสุข      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                          (นางสาวทศมาส  หวังสุข) 

                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
 

  สภาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว  เมื่อการประชุมสภาเทศบาล 
 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1    ประจําปี พ.ศ. 2566   วันที่  7   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2566 

 

      ลงชื่อ      สมศักดิ์  อรุณสุรัตน์ 

               (นายสมศักดิ์  อรุณสุรัตน์) 
                  ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 


